

อาเซียนพร้อมแดนโอกาสมีให้ สำหรับคนที่พร้อมเสมอ



ประชาคมอาเซียนวางนโยบายร่วมกันเพื่อเอื้ออำนวย **“ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Free Flow of Skilled Labour)”** โดยมีการกำหนดมาตรฐานร่วมกันสำหรับ **“แรงงานฝีมือ (Skilled labour)”**



1

การกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจน (Mutual Recognition Arrangement: MRA)

ประกอบด้วย 5 วิชาชีพ คือ วิศวกร สถาปนิก พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA จะสามารถขอ **“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในอาเซียน”** และสามารถขอรับการประเมินตามข้อกำหนดเพื่อรับ **“ใบรับรองจากสภาวิชาชีพในแต่ละประเทศอาเซียน”** ต่อไป ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดทำ MRA ในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น อาทิ เกษษกร นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด



2

การกำหนดกรอบข้อตกลง (MRA Framework)

ประกอบด้วย 2 วิชาชีพ คือ นักสำรวจ และนักบัญชี เนื่องจากแต่ละประเทศมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน จึงมีการกำหนดเป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ ว่าจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA จะสามารถขอ **“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในอาเซียน”** ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดทำ MRA ในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น เช่น นักกฎหมาย



การท่องเที่ยว

สำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ **“การท่องเที่ยวและบริการ”** จะมีลักษณะเป็นแบบ **“กำหนดคุณสมบัติงานย่อย (Competency Base)”** ว่าผู้ที่จะมาขอสมัครงานตำแหน่งนี้จะต้องมีความสามารถใดบ้าง **“ไม่มีกำหนดในเรื่องวุฒิการศึกษา”**

ในอนาคตจะมีการจัดทำ MRA สำหรับวิชาชีพลักษณะ **“กึ่งฝีมือ (Semi - Skilled Labour)”** เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า และช่างคุมงานก่อสร้าง (โพรมาน)

จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่ได้เป็นไปอย่างอิสระโดยปราศจากเงื่อนไข แต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับแรงงานที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มสาขาต่าง ๆ จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ **“แรงงานฝีมือไทยจะพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”** และ **“สอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการแรงงานฝีมือของประเทศเป้าหมาย”** นอกจากนี้แล้วเงื่อนไข **“MRA”** ยังเป็นผลดีต่อประเทศไทย ในการช่วย **“คัดกรองคุณภาพของแรงงาน”** ที่จะเข้ามาอีกด้วย

อาเซียนมีแนวคิดที่จะ **“ขยายอายุ”** ของ **“ใบอนุญาตการทำงานในอาเซียน (Working Visa)”** โดยจากที่อายุของใบอนุญาตการทำงานเป็น 1 ปี **“อาจเพิ่มเป็น 2 หรือ 4 ปี”** เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวก ให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรี

เรียบเรียงข้อมูลจาก

- “ส่งคำแรงขันต่ำ และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อนเปิดเสรี ‘ประชาคมอาเซียน’”, ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- “ถามตอบรอบรู้ AEC 360”, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- “รู้จักเข้าใจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บัตรศร “พื้รอาเซียน ภาค 5 : The Final Call อาเซียน ถึงสุดท้าย จุดหมายเดียวกัน”
58-06 / No. 06



พลศึกษา
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สำนักงานบริหารและพัฒนากองคค์ความรู้ (องค์การมหาชน)